

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ศ ๕๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๓๑  
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และในที่สุดจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตามความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แวงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๗/ว ๕๓๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 004845
วันที่ 19 มี.ค. 2557
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
เลขที่ ๑๖๕๕  
๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๓/ว ๔๕๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และในที่สุดจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตามความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม  
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๓/ว ๕๕๖๖



ขอส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 12600
วันที่ - 7 ส.ค. 2557
กรมปศุสัตว์
เวลา ๑๖.๕๐

๔ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

เลขรับ 1336
วันที่ - 7 ส.ค. 2557

ตามที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีซึ่งในปี ๒๕๕๗ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ และในที่สุดจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการฯ เป็นการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุเวชภัณฑ์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอส่งรายละเอียดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรวิศ ธานีโต)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๘๑-๒  
โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๘๓

สสส.
เลขรับ 383
วันที่ - ๗ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา

P.๒๖

## โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

### หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ติดจากสัตว์มาสู่คนที่สำคัญมากเนื่องจากในแต่ละปีรัฐบาลไทยต้องสูญเสียงบประมาณหลายล้านบาทเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคให้กับคนและสัตว์ การรักษาผู้ที่ถูกสัตว์พาหะนำโรคกัด การเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์ และใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อีกต่อไป และด้วยเป้าประสงค์ที่ทุกประเทศจะต้องกำจัดโรคนี้ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. 2020) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้คาดหวังเอาไว้ ซึ่งโดยภาพรวมประเทศไทยได้กำหนดกรอบแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว โดยมีแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในส่วนกลางและขยายผลไปตามส่วนภูมิภาคอีกมากมาย รวมถึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนด Road Map การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เอาไว้ดังนี้

- พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ระดับ B ขึ้นไป
- พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ระดับ A ขึ้นไป
- พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

การขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของ Road Map ดังกล่าว ได้ใช้กลยุทธ์หลายอย่างประกอบกัน ได้แก่ การกำหนดให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์เขต (ประเมิน ๒ ครั้งต่อปี) การสำรวจจำนวนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีซึ่งได้รับความร่วมมือเพิ่มขึ้นทุกปี (ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖: จากท้องถิ่นทั้งหมด ๗,๗๗๕ แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ ๔,๘๖๓ (ร้อยละ ๖๒.๕๕) ๔,๙๐๔ (ร้อยละ ๖๓.๐๗) ๖,๓๕๒ (ร้อยละ ๘๑.๗๐) และ ๖,๕๘๙ (ร้อยละ ๘๔.๗๕) ) ตามลำดับและติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าโดยการประเมินท้องถิ่นเพื่อจัดระดับพื้นที่ปลอดโรคและมีการรายงานผลเป็นรายเดือน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้แต่ละจังหวัดทราบถึงความเคลื่อนไหวหรือความก้าวหน้าในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของพื้นที่ตัวเองและนำมาซึ่งแนวทางที่จะผลักดันให้ท้องถิ่นที่ยังประสบปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ได้ดำเนินมาตรการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด

สถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ยังมีรายงานพบโรคอย่างต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มลดลง โดยจากข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ การเกิดโรคในคนตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ พบผู้เสียชีวิตจำนวน ๒๔, ๑๕, ๕, ๔ และ ๖ ราย ตามลำดับ ส่วนการเกิดโรคในสัตว์ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๔๑ ๒๑๕ ๒๑๘ ๑๙๑ และ ๑๑๗ ตัวอย่าง ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดโรคพบว่า สัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญยังคงหนีไม่พ้นสุนัขและแมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งการฉีดวัคซีนดังกล่าวหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในที่สาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีจำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้น และประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด และการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการดำเนินงานเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปกับการควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงลดผลกระทบด้านต่างๆ ลงได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ กรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยเน้นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ การผ่าตัดทำหมันและฉีดยาคุมกำเนิด รับเลี้ยงสุนัขที่ประชาชนมีความจำเป็นโดยไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้เพื่อป้องกันการนำสัตว์ไปปล่อยตามที่สาธารณะ(ในกรณีท้องถิ่นที่มีความพร้อม) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สุนัข-แมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกท้องถิ่นและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ

#### ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

#### การดำเนินงาน

##### กรมปศุสัตว์

##### สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

๑. สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่ที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อนำไปใช้ควบคุมโรค (ฉีดให้กับสัตว์ที่สัมผัสโรคและสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รอบจุดเกิดโรค (Ring Vaccination))
๒. ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบของท้องถิ่นนั้นๆ โดยขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทำการสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งประเด็นที่ท้องถิ่นจะเข้าร่วมประกอบด้วย
  - ๒.๑ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  - ๒.๒ ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว
  - ๒.๓ ประชาสัมพันธ์
  - ๒.๔ ควบคุมประชากรสุนัขด้วยการฉีดยาคุมกำเนิด
  - ๒.๕ ควบคุมประชากรสุนัขด้วยการผ่าตัดทำหมัน
  - ๒.๖ จัดหาสถานที่รับเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงได้
  - ๒.๗ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติและการบังคับใช้
  - ๒.๘ กิจกรรมอื่นๆ
๓. ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ

### สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๔

๑. จัดประชุมชี้แจงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ
๒. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการโครงการฯ
๓. ในกรณีที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ประสานสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนำไปใช้ในการดำเนินการควบคุมโรคต่อไป
๔. สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร ยานพาหนะเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

### สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๑. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ
๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประสานการดำเนินงานกับอปท.ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ
๓. ผูกอบรวมการฉีดวัคซีนและทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์หรือผู้อื่นที่ไม่ใช่สัตวแพทย์
๔. ประสานอปท. เพื่อคัดเลือกและกำหนดพื้นที่เสี่ยงสำหรับติดประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เนื่องจากเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนโดยไม่คิดมูลค่า เช่น วัด โรงเรียน ตลาด พื้นที่ที่เคยเกิดโรคย้อนหลัง ๓ ปี แหล่งชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ ฯลฯ
๕. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ากับประชาชนในพื้นที่
๖. ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอปท.
๗. สนับสนุนบุคลากรเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวให้กับท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน
๘. จัดหาสถานที่เพื่อรับเลี้ยงสุนัขที่ประชาชนไม่สามารถเลี้ยงได้ หากมีความพร้อมให้ประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเลี้ยงสุนัขและรับบริจาคอาหารสัตว์

### กรมควบคุมโรค

๑. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
  - ออกสโปดวิหุตุตอเนือง ๒ ช่วง คือ ช่วงค็องการรณรงค็ป็องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างพื้นที่ปลอดโรคประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และช่วงโครงการรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
  - จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2014) ร่วมกับกรมปศุสัตว์
๒. กิจกรรมส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  - จัดทำโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอปท.
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
  - จัดอบรม พื้นฟู แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับแพทย์และบุคลากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- จัดสัมมนาการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอื่นๆ ปี ๒๕๕๗
- จัดอบรมรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.๓๖

#### สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต

๑. ร่วมจัด/สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

#### สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า
๒. ร่วมจัด/สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด
๓. ให้ความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ
๔. ประสานหน่วยงานสาธารณสุขภายในจังหวัด เช่น โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทราบและให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ

#### องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ฯ ให้เพียงพอกับจำนวนสุนัข-แมวในพื้นที่
๒. กำหนดสถานที่สำหรับให้บริการประชาชนในช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
  - สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  - ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักปศุสัตว์อำเภอ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)
  - ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว (ฉีดในกรณีจำเป็นเท่านั้น ควรเน้นการผ่าตัดทำหมันเป็นหลัก)
  - ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
  - รับเลี้ยงสุนัข โดยท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการรับเลี้ยงสุนัขที่เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงได้ ให้จัดหาสถานที่สำหรับเลี้ยงสุนัขดังกล่าว หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อนำสุนัขเข้าไปเลี้ยงในสถานที่รับเลี้ยงของกรมปศุสัตว์และขอความร่วมมือให้อปทตั้งจุดรับแจ้งความประสงค์ที่จะนำสุนัขเข้าเลี้ยงรวมถึงขอรับการสนับสนุนอาหารสุนัขด้วย
๓. ประสานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน

#### ผู้รับผิดชอบโครงการ

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ๑. กรมปศุสัตว์  | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ๒. กรมควบคุมโรค | กระทรวงสาธารณสุข      |

### หน่วยงานที่ดำเนินการตามโครงการฯ

๑. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
๒. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
๓. สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙
๔. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ๑ - ๑๒
๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๗. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
๘. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๙. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
๑๐. สำนักงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๑. กรุงเทพมหานคร
๑๒. เมืองพัทยา
๑๓. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๔. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
๑๕. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

### การติดตามและประเมินผล

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการฯของจังหวัด
  - รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์ม ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เช่น การฉีดวัคซีน การขึ้นทะเบียน ฯลฯ ในระบบ Thai Rabies Net เพื่อประกอบการจัดทำตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด
๒. สำนักงานปศุสัตว์เขต
  - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
  - สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นภาพรวมของเขต ส่งให้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ทาง e-mail: [dcontrol6@dld.go.th](mailto:dcontrol6@dld.go.th) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
  - กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
  - สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นภาพรวมทั้งประเทศเสนอกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
๒. เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. ประชาชนในชุมชน ให้ความสำคัญในการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีและให้ความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด
๔. สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดตามที่สาธารณะ
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญและร่วมมือในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายสมนึก จิตต์.....)  
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายพรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)  
 รองอธิบดี รักษาการแทน  
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายณทพร ชื่นกลิ่น)  
 รองอธิบดี รักษาการแทน  
 อธิบดีกรมควบคุมโรค





